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บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน) 

9/30 หมู่ท่ี 9 ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 
 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2568 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 (“กำรประชุมฯ”) ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดัประชุม 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ภายใต้

พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และผา่นการประเมินความสอดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการ

รักษาความปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษทัไดว่้าจา้ง บริษทั โอ

เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ด าเนินการจดัการประชุม  การลงทะเบียนและการนบัคะแนน การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิช

ชีวะ” ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) และนำงสำวสิตำ โพธิพิพิธ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการ

ประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”)  

ประธานมอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงรายละเอียดและขั้นตอนการประชุมให้ท่ีประชุมทราบ จากนั้น

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมกำร 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ ์ รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และท่ีปรึกษา 
3. นายปิยะ เตชากูล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความ

เส่ียง, กรรมการก ากบัดูแลกิจการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และ (รักษาการ) ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

4. นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ 
5. นายสุจิตร์ ป้ันวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการ 
6. นางสุวรรณี ค ามัน่ กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
8. นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

ผู้บริหำร 

1. นางสาวนิชานนัท ์ รัตนเกต ุ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
2. นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม 
3. นางสาวอรอินทุ ์ อินทร์เจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
4. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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5. นางสาวรัชติกาล แสงทอง ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 
ผู้สอบบัญชี 

1. นายปรีชา อรุณานารา ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 

ที่ปรึกษำกฎหมำย 

1. นายภสันนัท ์ สุวรรณนอ้ย  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ เวลา 10.05 น. มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้รับมอบฉนัทะไดเ้ขา้

ประชุมผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์รวม 43 ราย จ านวนหุ้นรวม 431,341,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.218 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย

แลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นวนัท่ี 4 มีนาคม 2568 

บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู ้

ถือหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2568 บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

และเสนอวาระล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ระหว่างวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2568 โดยแจง้บน

เวบ็ไซตบ์ริษทั ซ่ึงทางบริษทัไม่ไดรั้บการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และไม่ไดรั้บการ

เสนอวาระล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบและขอ้บงัคบัการประชุม, วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

และการส่งค าถามในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตอ้งยืนยนัตวัตนเพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น ตามวิธีการท่ีบริษทัก าหนด ดว้ย
รูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยกดปุ่ ม E-Meeting ผา่น
แอพพลิเคชัน่ “ซูม” (Application Zoom) ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะถือว่าผูถื้อหุ้นท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และจ านวน
หุ้นของผูถื้อหุน้จะถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

2) การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัวาระการประชุมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยน าเสนอขอ้มูลแต่ละวาระ 
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ 
เสร็จส้ินตามล าดบั 

3) เม่ือเร่ิมประชุมแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ไดทุ้กวาระ หรือ ลงคะแนนในแต่ละ
วาระท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาได ้

4) ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 40 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถื้อหุ้นมีคะแนน
เสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียงส าหรับการลงคะแนนเสียง ใน
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นกรณีพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ยกเวน้วาระเลือกตั้ง
กรรมการ 

5) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุน้เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ ม E-Voting  ผา่น Browser ระบบจะ
แสดงช่องส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย ,งดออกเสียง ผูถื้อหุ้นเลือก
ลงคะแนนเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น 

6) ส าหรับผูถื้อหุน้ท่านใดไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะถือว่าท่านผูถื้อหุ้น “เห็นดว้ย” กบัวาระ
นั้นๆ และ การออกเสียงลงคะแนน สามารถท าการแกไ้ขไดจ้นกว่าจะปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษทัให้
เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที เม่ือปิดการลงคะแนน แต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนั้นใหท่ี้ประชุมทราบ
ต่อไป 
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7) ในการรวมผลการนบัคะแนนเสียง ระบบจะน าคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”    หกัออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ   ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนน “เห็นดว้ย”  
การนบัคะแนนกรณีผูรั้บมอบฉนัทะบริษทัจะนบัคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงเจตนาไวส้ าหรับ
การออกเสียงลงคะแนน     
วิธีการถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น  
1) บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นการสอบถามค าถามหรือขอ้เสนอแนะ ผา่น 2 ช่องทาง     
• ระบบพิมพ ์หรือช่องทาง Q&A ผา่นระบบ Zoom  
• ระบบเสียงผา่นระบบ Zoom >> ผูถื้อหุ้นกดปุ่ มยกมือและเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตน หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ี

ระบบส่งค าเชิญให้สนทนาได ้ส าหรับการตอบขอ้ซกัถาม บริษทัจะตอบค าถามระหว่างการประชุมในวาระท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้นๆ ส่วนค าถามท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบในระหว่างการประชุม บริษทัจะบนัทึกค าถามและ
ค าตอบไวท้า้ยรายงานการประชุม 

2) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคดักรองค าถามท่ีเหมาะสมกบัวาระการประชุม 
 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 ของบริษทั การนบัผลคะแนน ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 ดงัน้ี  

วาระท่ี 1: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 

  ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 2:  วาระรับทราบผลการด าเนินงาน ไม่มีการลงมติ 

วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 

  ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 6:  วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7:  วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 

  ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี`8:  วาระน้ีไม่มีการลงมติ  แต่ท่านผูถื้อหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

  แก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัไดท้ราบและน าไปปฏิบติั 
  

 จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุม และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุมดงัน้ี  

วำระท่ี 1 รับรองรำยงำนกำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2567 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2567 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2567 ซ่ึงบริษทั

ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีจดัการประชุมฯ โดยไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2567 ซ่ึงไดมี้การบนัทึกรายงานไว้

อยา่งถูกตอ้งใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 รับรอง 

 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผา่นระบบเสียง 

ก าหนดเวลา 1 นาที 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2567 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก าหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที 

มติ: ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2567 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง  

 ดงัน้ี  

รับรอง 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่รับรอง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
รวม 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วำระท่ี 2 รับรองผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2567 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ  เตชากูล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

การเงินเป็นผูแ้ถลงรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ให้ท่ี

ประชุมไดรั้บทราบ  

นายปิยะฯ รายงานว่า จากขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 41 ก าหนดให้บริษทัท ารายงานท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ี

ผ่านมา บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ปี 2567 เป็นปีท่ี 2 ต่อเน่ืองจากปี 2566 ดว้ยการขยายธุรกิจโดยการน ารถใชแ้ลว้ไปปรับปรุงสภาพ ซ่ึงในปี 2566 ไดน้ า

รถใช้แลว้ไปปรับปรุงสภาพเพ่ือบริการลูกคา้ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายคร้ังเดียว (One-time expense) ส าหรับปี 2567 นั้น บริษทัมี One-

time expense ลดลง ส่งผลให้บริษทัมีก าไรสุทธิ 45.53 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.11 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2566 ส าหรับการ

รายงานต่อประชุมน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1) สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2567 

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 บริษทัมีลูกคา้ทั้งส้ิน 65 ราย ให้บริการโดยใชร้ถโดยสาร729 จ านวน ประกอบดว้ย 

รถบสั 383 คนั รถมินิบสั 51 คนั รถตู ้277 คนั รถกระบะ 2 คนัและรถโดยสารไฟฟ้า 16 คนั   

• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 บริษทัมี Backlog ท่ียงัไม่รับรู้รายได ้จ านวน 1,943 ลา้นบาท 

• บริษทัมีลูกคา้เพ่ิม จ านวน 8 ราย ทั้งลูกคา้รายใหม่และลูกคา้เดิมเพ่ิมสัญญาบริการ  

• ขยายฐานการบริการลูกคา้ดว้ยรถโดยสารไฟฟ้าในลกัษณะการทดลองใช้ จึงใช้ในปริมาณไม่มาก เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจในการใชง้าน คาดว่าลูกคา้จะทยอยเปล่ียนจากรถสันดาปเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้น 

 บริษทัไดรั้บผลตอบรับที่ดีจากการให้บริการดว้ยรถโดยสารไฟฟ้า ถือเป็นกลยทุธ์หลกัในการด าเนินธุรกิจ เพื่อ 

 สร้างความเติบโตต่อไปในอนาคต 
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• บริษทัไดข้ยายพ้ืนท่ีให้บริการไปสู่พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางมากขึ้น ไดแ้ก่ จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดั

สระบุรี และจงัหวดัปทุมธานี จากเดิมบริษทัให้บริการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก  

2) งบการเงินปี 2567 

• ขอ้มูลทางการเงิน 

 2566 2567 YoY ร้อยละ 

รายได ้ 669.21 728.71 59.51 8.89 

ตน้ทุนการให้บริการ (552.09) (584.30) 32.21 5.83 

ก าไรขั้นตน้ 117.11 144.41 27.30 23.31 

รายไดอ้ื่น 2.27 1.89 (0.38) (16.74) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (63.58) (69.10) 5.52 8.68 

ก าไรจากการด าเนินงาน 55.78 77.19 21.41 38.38 

ตน้ทุนทางการเงิน (19.74) (20.27) 0.53 2.68 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 36.04 56.92 20.88 57.94 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (7.06) (11.39) 4.33 61.33 

ก ำไรสุทธิ 28.98 45.53 16.55 57.11 

EBIDA 151.07 173.34 27.30 23.31 

 

• อตัราส่วนทางการเงิน 

 2565 2566 2567 

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 17.38 17.50 19.82 

อตัราก าไรส าหรับปี (ร้อยละ) 4.61 4.32 6.23 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.49 0.52 0.65 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 47 51 56 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 29 26 25 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.33 1.33 1.32 

อตัราผลตอบแทนจากยานพาหนะส าหรับขนส่ง* (ร้อยละ) 5.85 5.68 7.67 
*ค านวณจากก าไรจากการด าเนินงาน/ มูลค่า 

สรุปสถานะทางการเงินโดยรวม คือ บริษทัมีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น บริษทัมีสถานะทางการเงินดีขึ้น ไดช้ าระเงินกู้

ระยะยาวส าหรับการสร้างส านกังานใหญ่ครบจ านวน 40 ลา้นบาทแลว้เม่ือปี 2567 ในส่วนของเงินกู ้Soft Loan 

ท่ีไดรั้บมาในช่วงโควิด-19 จากการสนบัสนุนจากภาครัฐ ทางบริษทัไดช้ าระคืนครบจ านวน 15 ลา้นบาท เม่ือ

เดือนมีนาคม 2568 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงสถานะหน้ีระยะส้ันเป็นหน้ีระยะยาว วงเงินรวม 100 ลา้นบาท รวมถึง

การผ่อนช าระครบจ านวนค่างวดรถในปี 2568 และ 2569 จ านวน 245 คนั ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษทัมี

ความมัน่คงย่ิงขึ้น 
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• กลยทุธ์การด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

บริษทัมีนโยบายและการลงทุนในกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนยัส าคญั ประกอบดว้ย การ

ลงทุนรถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการเพ่ือลดการเผาไหมน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง น าระบบ EV Management เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการชาร์จไฟฟ้า โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้าท่ีไดม้าจากระบบ Solar Cell  ทั้งน้ี บริษทัไดท้  ารายงาน

ความยัง่ยืนครบถว้นเป็นปีท่ี 2 และไดข้ึ้นทะเบียนกบัองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

(อบก.) เรียบร้อยแลว้ 

3) เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ส าหรับปี 2568 

• บริษทัมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้ าดา้นบริการรับส่งพนกังานส าหรับภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

• พฒันาการเติบโตของรายไดไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 โดยการขยายฐานลูกคา้, ขยายกลุ่มลูกคา้ไปในหลากหลาย

อุตสาหกรรม และขยายพ้ืนท่ีการให้บริการ 

• บริษทัมุ่งมัน่ในการสร้าง Ecosystem โดยใชร้ถโดยสารไฟฟ้าให้บริการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ

เป็นการน าเทคโนโลยีใหม่มาสู่ลูกคา้ท่ีตอ้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ขยายธุรกิจให้บริการในธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 

• เป้าหมายท่ีมีนัยส าคญั คือ การสร้างระบบ Solar Roof จากเดิมมี 60 Kw ในปี 2568 จะขยายให้เป็น 240 KW 

และติดตั้งระบบชาร์จ  EV Management System โดยพฒันาร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อบริหารการชาร์จ

รถไฟฟ้าให้ใชพ้ลงังานจากระบบ Solar  

• บริษทัวางแผนเพ่ิมจ านวนรถโดยสาไฟฟ้าให้บริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ท่ีมีนโยบายลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาดการณ์บริษทัจะมีรถไฟฟ้าจ านวน 37 คนัภายในปี 2568 

• บริษทัขยายธุรกิจโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ ในการขยายธุรกิจรถเช่ารายวนัและการท่องเที่ยว 

• บริษทัขยายธุรกิจการซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ให้กบับุคคลภายนอก 

 นายปิยะฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผา่นระบบเสียง ก าหนดเวลา 

1 นาที 

(1) เงินลงทุนในระบบ Solar จ านวนเท่าไรและมาจากแหล่งใด? (ผูถื้อหุ้น) 

ตอบ: คาดการณ์ลงทุนประมาณ 5,000,000 บาท ซ่ึงพิจารณาแหล่งลงทุน เช่น Leasing ดอกเบ้ียต ่า เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุน

โครงการ Green Energy และกระแสเงินสดของบริษทั หรือกรณีขยายโครงการมากกว่าท่ีกล่าวมา มีบริษทัพลงังานท่ี

พร้อมร่วมลงทุนและลดราคาค่าไฟฟ้าให้กบับริษทั ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์

สูงสุด 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านอื่นมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่มีการ

ลงมติเน่ืองจากเป็นวาระการแจง้เพื่อทราบ 

มติ:  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ตามท่ีเสนอ 

 

วำระท่ี 3 อนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2567 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2567 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
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 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายปิยะ เตชากูล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจา้หน้าท่ีดา้นการเงิน 

เป็นผูแ้ถลงงบการเงินประจ าปี 2567 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ต่อท่ีประชุม 

 นายปิยะฯ รายงานว่า บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ณ รอบปีบญัชีของบริษทัซ่ึง

ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี จากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพื่ออนุมติังบการเงิน

ประจ าปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน (หน่วย : บาท) 

สินทรัพย ์ 1,270,198,869 

หน้ีสิน 721,834,588 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 548,364,281 

รายไดร้วม 730,612,475 

ก าไรส าหรับปี 45,533,218 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.067 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผา่นระบบเสียง ก าหนดเวลา 

1 นาที 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติังบการเงิน

ประจ าปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก าหนดเวลาลงคะแนน 

1 นาที 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบการเงินประจ าปี 2566 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  ท่ีผา่นการตรวจสอบ 

  โดยผูส้อบบญัชี ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
รวม 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วำระท่ี 4 อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2567 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมเป็นผูแ้ถลงการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

 ผูด้  าเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ตามนโยบายบริษทั การจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิ หลงัหักส ารองตามกฎหมายแลว้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

บริษทั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน ประกอบการ
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พิจารณา จึงเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดส าหรับ  ผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,302 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลร้อยละ 44.95 ของเงินก าไรสุทธิจากผลประกอบการส าหรับรอบบญัชีปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 การจ่ายเงินปัน

ผลดงักล่าวคณะกรรมการบริษทัพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้

ถือหุ้น  

 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 เมษายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 เมษายน 2568 

ทั้งน้ี บริษทัมีการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี ครบตามจ านวนท่ีก าหนดแลว้

เม่ือปี 2567 จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ในปี 2568 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผา่นระบบเสียง 

ก าหนดเวลา 1 นาที 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการจดัสรร

ก าไรเป็นทนุส ารองและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ก าหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที 

มติ: ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ตามท่ีได ้

 เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
รวม 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
     

วำระท่ี 5 อนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเก่ำท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 นายก าชยัฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทัขอ้ 20 ก าหนดไวว่้า “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ของจ านวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบั

จ านวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได”้ โดยในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 น้ี มีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2. นายวิวฒัน ์ กรมดิษฐ ์ รองประธานกรรมการบริษทัฝ กรรมการบริหาร, ท่ีปรึกษา 
3. นายสุจิตร์ ป้ันวงศไ์พบลูย ์ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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เพ่ือใหท่ี้ประชุมลงมติไดอ้ยา่งอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว  

บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั วนัท่ี 11 พฤศจิกายน. 2567 - 

วนัท่ี 10 มกราคม 2568 โดยแจง้บนเวบ็ไซตบ์ริษทั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือเขา้รับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็น

กรรมการของบริษทัแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ เห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั, 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูท้รงคุณวุฒิ,  

มีความเช่ียวชาญ, มีประสบการณ์, สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั, ผูถื้อหุ้น

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัการ

เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการทั้งสามท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง รวมทั้งไดด้ ารงต าแหน่งอ่ืนตามเดิม   

 นายก าชยัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผา่นระบบเสียง 

ก าหนดเวลา 1 นาที 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าก่ึง

หน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะท าการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

มติ: ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ เลือกตั้ง 

 เป็นรายบุคคล ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

5.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ     

เห็นดว้ย  จ านวน 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
รวม จ านวน 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
        

5.2 นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ ์

เห็นดว้ย  จ านวน 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                 112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
รวม จ านวน 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
      

5.3 นายสุจิตร์ ป้ันวงศไ์พบูลย ์  

เห็นดว้ย  จ านวน 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
รวม จ านวน 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วำระท่ี 6 อนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2568 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูร้ายงานรายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 ผูด้  าเนินการประชุม แถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ไดก้ าหนดห้ามมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี 

ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 25 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลง

มติอนุมติั โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ 

หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง

และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั ในการน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการ

ตามขอ้เสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้  

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2568 ในอตัราเทา่กบัปี 2567 โดยพจิารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษทัและ

ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน โดยไดเ้ปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมี

มูลค่าตลาดในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทั ทั้งน้ี การก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษส าหรับกรรมการดงักล่าว ไดผ้า่น

การกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแลว้ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี;  

 

ค่ำเบีย้ประชุม 

- ประธานกรรมการบริษทั 20,000 บาทต่อคร้ัง 

- รองประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาทต่อคร้ัง 

- กรรมการบริษทั 12,000 บาทต่อคร้ัง 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคร้ัง 

- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 18,000 บาทต่อคร้ัง 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 12,000 บาทต่อคร้ัง 

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อคร้ัง 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 12,000 บาทต่อคร้ัง 

- ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 18,000 บาทต่อคร้ัง 

- กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 12,000 บาทต่อคร้ัง 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี 

 คิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษทัในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนน้ีใหแ้ก่กรรมการ 
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผา่นระบบเสียง 

ก าหนดเวลา 1 นาที   

   เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการ

ก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2568 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  ก าหนดเวลาลงคะแนน 

1 นาที 

มติ:   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและ 

   คณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2568 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
รวม 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วำระท่ี 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2568 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (รวมทั้ง

ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 41 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2568 เสนอให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 

1) นายปรีชา           อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5800 หรือ 

2) นางสาวศิริรัตน์    ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5419 หรือ 

3) นางสาววธู          1) ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5423 

แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2568 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีได ้ให้บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือ

ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัเป็นเวลา 3 รอบปีบญัชี ทั้งน้ี ไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สีย

ระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2568 ส าหรับบริษทั (Audit fee)  เป็น

จ านวนไม่เกิน 1,450,000 บาท ทั้งน้ี ไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผา่นระบบเสียง ก าหนดเวลา 

1 นาที  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก าหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที 

มติ: ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 ตามท่ีไดเ้สนอ  

 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
รวม 431,341,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วำระท่ี 8 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดว่า “เม่ือ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาวาระการประชุมฯ ตามท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุมก็ได”้ 

 นอกจากน้ี บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองอื่นๆ เก่ียวกบับริษทั 

(1) บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และสถานการณ์การบริการรถรับส่งพนักงานปัจจุบันเป็น

อยา่งไร? (ผูถื้อหุ้น) 

ตอบ: จากผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2568 บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ส่วนสถานการณ์การ

บริการรถรับส่งพนักงานปัจจุบันยงัมีความต้องการในตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการให้บริการท่ีมีคุณภาพ 

พิจารณาไดจ้ากลูกคา้ของบริษทั ส่วนมากเป็นโรงงานท่ีเปิดมานาน เม่ือหมดสัญญาบริการเดิม จึงไดเ้ปล่ียนมาใช้

บริการของบริษทั 

(2) ในมุมมองของของผูบ้ริหารมีประเด็นใดท่ีเป็นความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัหรือไม่? (ผูถื้อหุ้น) 

ตอบ ทางบริษัทไม่มีข้อกังวลในระยะส้ัน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวความไม่ชัดเจนจากการเปล่ียนแปลงใน

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะยาว เห็นไดจ้ากโรงงานท่ีสร้างใหม่ในปัจจุบนัเป็นการลงทุนจากนกัลงทุน

ประเทศจีน ซ่ึงยงัไม่มีความคุน้เคยในการให้สวสัดิการถรับส่งพนักงาน ซ่ึงบริษทัไดติ้ดตามและเตรียมความพร้อม

ส าหรับทิศทางท่ีเปล่ียนไป 

(3) การลดลงของราคาน ้ามนั ส่งผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไร? (ผูถื้อหุ้น) 

ตอบ การลดลงของราคาน ้ ามนัถือเป็นทิศทางท่ีดีต่อบริษทั เน่ืองจากตน้ทุนหลกัของบริษทัเป็นค่าน ้ ามนั ประมาณร้อยละ 

23 ของรายได ้เม่ือราคาน ้ามนัลดลงส่งผลต่อการลดลงของตน้ทุนของบริษทัดว้ย 
  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดเสนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อพิจารณา 
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 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และปิด

ประชุมเวลา 11.27 น. 

 

 

 

ลงช่ือ                                                          ประธานท่ีประชุม 

         นายชาติชาย พานิชชีวะ 

                             ประธานกรรมการ 

 

  

ลงช่ือ                                                          ผูบ้นัทึกการประชุม 

  นางสุกานดา พุทธรักษา 

      เลขานุการบริษทั 
 

 


